

## บทที่ 10

### การอวยพรแก่ประชาชาติต่างๆ

#### วัตถุประสงค์

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว คุณจะสามาร

- อธิบายคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะอวยพรชาติต่างๆ ได้
- คุณจะรู้ว่าคุณเป็นทายาทของอับราฮัมตามพระสัญญา
- คุณจะเข้าใจความรับผิดชอบของคุณในฐานะที่เป็นทายาทที่จะอวยพรบรรดาประชาชาติ

#### ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นกุญแจสำคัญ

**“และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือ เป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา”**

กาลาเทีย 3:29

#### คำนำ

พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมให้เป็นบิดาของชนชาติมากมาย ชนชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพระพรโดยผ่านทางอับราฮัม

**“ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า हेतुว่าเจ้าฟังเสียงของเรา”**

ปฐมกาล 22:18

พระคัมภีร์ใหม่เปิดเผยว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นทายาทแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่อับราฮัม การเป็น“ทายาท” หมายถึงว่าคุณได้รับมรดกจากเขา

**“ฉะนั้นคนที่เชื่อนั้นแหละเป็นบุตรของอับราฮัม**

**และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรม โดยความเชื่อจึงได้ประกาศว่าประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า ชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า**

**เหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ”**

กาลาเทีย 3:7-9

คุณเป็นทายาทเพราะว่า คุณได้กลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมโดยทางพระเยซูคริสต์

**“และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือ เป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา”**

**กาลาเทีย 3:29**

เมื่อคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม คุณก็ได้เป็นทายาทแห่งความรอดตามพระสัญญา และก็เพราะคุณเป็นทายาท คุณจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปอวยพรบรรดาประชาชาติในโลกเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณ

คุณต้องอ้างสิทธิ์ของคุณจากการรับมรดก

**“จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของพระเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า”**

**สดุดี 2:8**

บรรดาประชาชาติได้รับพระพรโดยทางอับราฮัมและโดยทางพระเยซูบรรดาประชาชาติก็เป็นมรดกของเราด้วย

### **คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณ**

ต่อไปนี้จะพูดถึงคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมที่ทำให้เขาเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติ และคุณภาพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนิมิตของการเก็บเกี่ยวดังนี้คือ

#### **มั่นใจเต็มที่**

อับราฮัมมีความเชื่อมั่นในนิมิตที่พระเจ้าประทานให้เขา เขามั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพรบรรดาประชาชาติโดยฝ่ายเขา

**“ท่านเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้”**

**โรม 4:21**

เพื่อให้ นิมิตแห่งการเก็บเกี่ยวประสบผลสำเร็จ คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นคง พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์ พระองค์ประทานทั้งยุทธวิธีและกรรมวิธีให้เรา เราถูกเรียกให้เป็นคนงานเพื่ออวยพรบรรดาประชาชาติทั่วโลก

#### **ลงทุนในเรื่องของจิตวิญญาณ**

อับราฮัมลงทุนชีวิตของเขาให้กับสิ่งที่ยังมองไม่เห็น

พระเจ้าสัญญาจะให้แผ่นดินที่สวยงาม แต่เขาจะไม่ได้เหยียบแผ่นดินนั้น

**“แต่พระองค์จะไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้ แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้ และขณะที่ท่านยังไม่มีบุตร พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่าน”**

### กิจการ 7:5

พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินให้เขาทั้งๆ ที่เขายังไม่เห็นพื้นแผ่นดินเลย และสัญญาว่าจะมีบุตร ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยมี แต่อับราฮัมไม่มีความสงสัยใดๆ ในสิ่งที่พระเจ้าสัญญา เขาวางชีวิตลงเป็นเดิมพันในแผนการของพระเจ้าเพื่อพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จในชนรุ่นหลัง

นิมิตแห่งการเก็บเกี่ยวเป็นเรื่องนิรันดร์ไม่มีการสิ้นสุด คุณอาจใช้ชีวิตทั้งชีวิตลงทุนกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็น แต่ผลของมันเป็นเรื่องนิรันดร์กาล ชนรุ่นหลังจะได้รับพรเพราะคุณทำให้นิมิตสำเร็จ

### เชื่อฟังเมื่อได้รับการทรงเรียก

เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าไปยังแผ่นดินที่เขาจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ในภายหลัง เขาเชื่อฟัง

**“เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไป โดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน”**

### ฮีบรู 11:8

การถูกเรียกเพื่อนิมิตแห่งการเก็บเกี่ยวยังไม่เพียงพอ คุณต้องตอบสนองด้วยการเชื่อฟังในการทรงเรียกนั้น

**“ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พร เพราะเชื้อสายของท่าน เหตุว่าเจ้าเชื่อฟังเสียงของเรา”**

### ปฐมกาล 22:18

### ยอมที่จะยืนอยู่เพียงผู้เดียว

พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับอับราฮัมดังนี้ว่า

**“จงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย และดูซาราห์ผู้คลอดเจ้า เพราะเมื่อมีเขาอยู่แต่คนเดียว เราได้ร้องเรียกเขาและเราจะอวยพรเขาและกระทำให้เป็นคนมากมาย”**

### อิสยาห์ 51:2

เมื่ออับราฮัมถูกเรียกออกมาโดดเดี่ยวคนเดียว เขาต้องจากบ้านและครอบครัวเพื่อสนองการทรงเรียก

เมื่อคุณถูกเรียกเข้าไปสู่ความรอด เป็นการเรียกเฉพาะตัว แต่ละคนจะต้องรับสนองเป็นคนๆ ไป

การถูกเรียกเข้ามาสู่นิimitการเก็บเกี่ยวก็เช่นเดียวกัน คุณถูกเรียกออกมาเพียงลำพังเหมือนอับราฮัม แต่คุณต้องตัดสินใจ

การตอบสนองนิimitอาจต้องจากบ้าน จากครอบครัว แน่นนอนมันเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องเดินออกจากหมู่คนที่ไม่หวังใยและยังไม่ได้เห็นนิimit

## **บุรุษแห่งนิimit**

อับราฮัมมีนิimitฝ่ายวิญญาณดังนี้

**“ท่านได้เฝ้ารอคอยนocrที่ต้งบนรากฐาน ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้าง”**

**ฮีบรู 11:10**

นิimitของเขาเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณ นิimitของเขาก็คือ นocrที่มีผู้สร้างเป็นพระเจ้า การตอบสนองนิimitของเขาต้องไปอยู่ต่างแดนที่ไม่คุ้นเคย นอนในกระโจม ถูกแยกออกจากบ้านและครอบครัว นิimitทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป

นิimitแห่งการเก็บเกี่ยวได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา เมื่อคุณตอบสนองนิimit คุณจะไม่มีวันที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป คุณจะไม่พอใจกับสิ่งที่จะเป็นเพียงชั่วคราวไม่จีรัง คุณจะแสวงหาสิ่งที่เป็นจีรัง

## **รู้จักพระเจ้าอย่างสนิทสนม**

อับราฮัมได้สมญาว่า “เป็นพระสหายของพระเจ้า”

**“และพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่า อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า”**

**ยากอบ 2:23**

ถ้าคุณต้องการจะทำให้นิimitสำเร็จ คุณต้องมีสัมพันธภาพที่สนิทสนมกับพระเจ้า คุณต้องเรียนรู้วิธีของพระองค์ และสามารถฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า คุณต้องกลายเป็นพระสหายของพระองค์

## **เต็มไปด้วยความหวัง**

เปาโลพูดถึงอับราฮัมว่า

**“ฝ่ายอับราฮัมนั้น เมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้วางใจก็ยังได้เชื่อไว้วางใจ มีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของหลายประชาชาติ ตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้น””**

**โรม 4:18**

แม้อับราฮัมจะไม่มีลูกชายในขณะนั้น อับราฮัมได้รับพระสัญญาว่าจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติ ถ้ามองดูด้วยสายตาของมนุษย์ก็รู้สึกผิดหวัง ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่อับราฮัมก็ยังมีเชื่อและมีความหวัง

ไม่ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าจะเป็นเช่นไร สถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหน แต่คุณมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกคุณเพื่อจะช่วยให้คุณมีนิมิตแห่งการเก็บเกี่ยวสำเร็จ

เผชิญหน้ากับความเป็นไปไม่ได้ด้วยความมั่นใจว่า “พระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้” (โรม 4:21)

### ความเชื่ออันแรงกล้า

**“ท่าน(อับราฮัม)มิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อ(แรงกล้า)มั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า”**

โรม 4:20

อับราฮัมมีความเชื่อสูงมาก เขาสรรเสริญพระเจ้าก่อนที่นิมิตจะเกิดขึ้นเป็นจริง เขามั่นใจว่าพระเจ้าสามารถจะทำอะไรก็ได้ ถ้าพระองค์สัญญากับเรา (โรม 4:20)

นิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเรียกคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือล้น คนสามพันล้านคนที่ยังไม่รู้จักพระกิตติคุณ คนเหล่านี้เป็นคนนอกศาสนา เป็นทายาทของคุณโดยทางคุณ เขาทั้งหลายได้รับการอวยพร

อย่าเพิ่มตกใจกับพระสัญญา อย่ามองไปทำงานใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าคุณ แต่มองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าสัญญาจะให้การเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณที่คุณผสมบรูณ์ จงทำตัวเหมือนกับอับราฮัม

**“.....เมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้วางใจก็ยังคงได้เชื่อวางใจ”**

โรม 4:18

### ความชอบธรรม

เพราะว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้า

**“พระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่าน”**

โรม 4:22

คุณได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนต้นของบทเรียนชุดนี้แล้วว่า “พื้นฐานในการทำงานของคุณเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวจะต้องมีความชอบธรรม”

### ความถ่อมใจ

เปาโลได้เขียนไว้ว่า อับราฮัมได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า (โรม 4:20)

อับราฮัมทราบว่า พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้นิรมิตสำเร็จ พระองค์เท่านั้นที่สมควรจะได้รับเกียรติ พระเจ้าประทานนิรมิตที่ยิ่งใหญ่แก่คุณคือ การเก็บเกี่ยวทุ่งนาแห่งนานาประชาชาติ แต่ความสำเร็จมาจากพระองค์เท่านั้น คุณไม่สามารถรับเกียรติที่ได้จากผลของการเก็บเกี่ยว พระเจ้าเท่านั้นควรได้รับเกียรติ

## สันติสุข

ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 13 คนใช้ของอับราฮัมและของโลททะเลาะกันเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ นำ อับราฮัมได้ข้อสรุปที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้น

การประกาศการบังเกิดของพระเยซู ซึ่งทูตสวรรค์กระทำนั้นได้นำสันติสุขและพระกิตติคุณที่คุณนำไปสู่ประชาชาติก็เป็นการสันติสุขมาสู่โลกเช่นกัน เพราะว่าสันติสุขที่แท้จริงจริงมาจากพระเจ้าเท่านั้น

## มีความจำเป็นในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัม เครื่องหมายที่แสดงว่าเขาได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าคือ ต้องเข้าสู่หนัด พระคัมภีร์บันทึกว่า อับราฮัมได้ให้ชายทุกคนในครอบครัวของเขาเข้าสู่หนัด (ปฐมกาล 17)

อีกไม่นานต่อมา พระเจ้าทำให้พระสัญญาของพระองค์ที่ให้ไว้กับอับราฮัมกลายเป็นจริง พระองค์ทำให้เขากับซาราห์มีบุตรชาย หลังจากให้กำเนิดอิสอัค พระเจ้าให้อับราฮัมต้องผ่านการทดสอบที่ยากมาก พระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่า เขาต้องถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา (ปฐมกาล 22)

พระสัญญาของพระเจ้าจะต้องผ่านทางอิสอัคซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต เขาเป็นทายาทพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมจะต้องสืบเชื้อสายต่อไป เพราะอิสอัคจะเป็นผู้ให้กำเนิดชนชาติอิสราเอล ซึ่งจะทำให้คนทั้งโลกได้รับพระพร

แต่พระเจ้าต้องการให้อับราฮัมถวายลูกของเขาเป็นเครื่องบูชา

ในปฐมกาล 22:3 บันทึกว่า พอลอับราฮัมได้รับทราบถึงความต้องการของพระเจ้า “เขาตื่นแต่เช้า” เพื่อทำตามทีพระเจ้าตรัส

แม้ว่าพระทัยของพระเจ้าจะเป็นเรื่องที่ยากแก่การปฏิบัติ แต่อับราฮัมก็ไม่ลังเล เขาทำทันทีที่พระเจ้าตรัส เพราะความเชื่อฟังของเขา พระเจ้าได้จัดเตรียมเครื่องบูชาอื่นมาแทน อิสอัคก็ไม่ต้องตาย

การทำการเก็บเกี่ยวในทุ่งนาไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย แต่เมื่อพระเจ้าตรัสสิ่งใด คุณต้องทำตาม เมื่อคุณก้าวออกไป พระเจ้าก็จะเคลื่อนไหวก่อนเพื่อทำให้คุณประสบผลสำเร็จ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อับราฮัมไม่ได้พูดถึงคำสั่งของพระเจ้าเกี่ยวกับการให้อิสอัคเป็นเครื่องถวายบูชา เมื่อพระเจ้าต้องการให้อิสอัคเป็นเครื่องเผาบูชา เขาเรียกการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าว่าเป็นการนมัสการ รูปแบบของการนมัสการที่สูงส่งคือ มองข้ามอิสอัคซึ่งเป็นคนที่เรารัก ไปสู่พระเจ้า

พระเจ้าประทานนิมิตให้คุณ และนิมิตนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ แต่อย่าเถื่อนว่านิมิตมีความสำคัญกว่าพระเจ้า หน้าที่ของเราประการแรก คือการสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อพระองค์

พระเจ้าต้องการทดสอบอับราฮัมว่า พระเจ้าหรืออิสอัคกันแน่ที่เขาจะยอมมอบถวายทุกสิ่งให้พระเจ้าเท่านั้นที่คุณยอมอุทิศทุกสิ่งให้ **นิมิต**ไม่สามารถจะมาแทนที่**ผู้ให้นิมิต**ได้

### เคลื่อนย้ายตามพระเจ้าสั่ง

อับราฮัมดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ ซึ่งสามารถจะเคลื่อนย้ายได้ตามที่พระเจ้าสั่ง เขาเคลื่อนย้ายทันทีถ้าพระเจ้าสั่ง (ปฐมกาล 12)

### ไม่หันหลังกลับ

อับราฮัมไม่ต้องการวิถีชีวิตแบบเก่าที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เขามองไปที่สิ่งใหม่ๆ ที่พระเจ้าจะทำให้เขา

**“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยพระเจาก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์”**

ฮีบรู 11:6

### ดำเนินชีวิตไปในทางที่พระเจ้าเปิดเผย

อับราฮัมทำตามที่พระเจ้าเปิดเผยให้เขาทำ แทนที่จะใช้เหตุผลของมนุษย์

**“พระเจ้าตรัสว่า “ควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งที่เราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้”**

ปฐมกาล 18:17

### ไม่มองที่ความสามารถตามธรรมชาติของเขาเอง

พระสัญญาของเจ้ามีต่อประชาชาติซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชายคนเดียว ซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้ว อับราฮัมไม่สามารถทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จโดยอาศัยความสามารถของเขาเอง

**“เหตุฉะนั้น จากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้น ก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดั่งดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดั่งเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเล”**

ฮีบรู 11:12

### แสวงหาพระเจ้า

ในปฐมกาล บทที่ 12 ได้บันทึกว่า อับราฮัมได้สร้างแท่นบูชาและให้หมัสการออกนามของพระเจ้า

## รับผิดชอบต่อกัน

อ่านเรื่องราวของอับราฮัมและโลทในปฐมกาล บทที่ 14 ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคริสเตียนสากล คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อความต้องการที่จำเป็นของผู้คนที่อยู่รอบๆ คุณ

## ใจกว้าง

อับราฮัมถวายสิบดในทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีอยู่

“สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมมือของท่าน อับราฮัมก็ยกหนึ่งในสิบจากข้าวของนั้นถวายแด่พระเจ้า”

ปฐมกาล 14:20

## เต็มใจที่จะไปอาศัยอยู่ต่างแดน

“เพราะความเชื่อของท่าน ท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ นั่นคือ ได้พำนักในเต็นท์ เป็นคนต่างด้าวตั้งอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้น”

ฮีบรู 11:9

เขาเต็มใจที่จะเคารพวัฒนธรรมของคนอื่น ตัวอย่างเช่น เขาได้คำนับคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้น เพราะเป็นประเพณีของเขา

“อับราฮัมก็คำนับชาวแคว้นนั้น”

ปฐมกาล 23:12

## ทำการสืบทอดให้ผู้อื่นถวายตัวเหมือนเช่นเขา

ตัวอย่างนี้เห็นได้จากคนใช้ของเขาชื่อ เอลีซาร์ (ปฐมกาล 24)

## ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

“ฝ่ายกษัตริย์เมืองโสโดมตรัสแก่อับรามว่า “ขอคืนคนให้แก่เรา แต่ข้าวของนั้นเจ้าจงเอาไปเถิด” อับราฮัมกล่าวแก่กษัตริย์เมืองโสโดมว่า “ข้าพเจ้ายกมือสาบานต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้เป็นเจ้า พระเจ้าสูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินว่า “แม้เส้นด้ายหรือสายรัดรองเท้า หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นของของท่าน ข้าพเจ้าจะไม่รับเพื่อมิให้ท่านพูดได้ว่า เราได้บารุงอับรามให้มั่งมี ข้าพเจ้าจะไม่รับอะไรเลยเว้นแต่เสบียงอาหารที่คนของข้าพเจ้าได้รับประทาน

เท่านั้น กับส่วนของคนที่ไปกับข้าพเจ้าคือ อาเนอร์ เอชโคลด์ และมันเร ให้เขาทั้งสองของเขาไปเกิด”

ปฐมกาล 14:21-24

พึงจดจำไว้ให้ดีว่า พระเกียรติจะต้องเป็นของพระเจ้าเท่านั้น

### นิมิตที่ปรากฏเป็นจริง

อับราฮัม ชายผู้ที่มีนิมิตฝ่ายวิญญาณ

เขาเป็นคนที่ประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรโดยผ่านเขา

และนิมิตก็กลายเป็นจริง

“เหตุฉะนั้น จากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้น ก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดั่งดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดั่งเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝังทะเล”

ฮีบรู 11:12

เมื่อพระเจ้าประทานนิมิตแด่อับราฮัม เขาสืบพันธุ์ไม่ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่เขาไม่รับความเป็นหมั้นของซาราห์ และการสืบพันธุ์ไม่ได้ของตนเอง

ท่านอาจจะทำงานด้านฝ่ายวิญญาณไม่เกิดผลทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่ขณะนี้ท่านได้รับนิมิตของการเก็บเกี่ยวแล้ว

เหมือนกับอับราฮัมที่มองด้วยตาแห่งความเชื่อและรู้แน่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต “เพราะพระเจ้าผู้ให้คำมั่นสัญญาจะทรงกระทำทุกอย่างให้เป็นจริงได้”

ชื่อ.....

### บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. เขียนชื่อพระคัมภีร์ที่เป็นกุญแจสำคัญ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
2. ให้ข้ออ้างอิง 2 ข้อว่า ผู้เชื่อเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม  
\_\_\_\_\_ และ \_\_\_\_\_
  
3. เมื่อคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คุณก็เป็นทายาทแห่ง \_\_\_\_\_ ตามพระสัญญา
  
4. และก็เพราะคุณเป็นทายาท คุณจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไป \_\_\_\_\_
  
5. จงกล่าวถึงคุณภาพฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมที่ทำให้เขาสามารถอวยพรประชาชาติ และทำ  
ให้หนีตของเขาสำเร็จ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## คำตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือ เป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” กาลาเทีย 3:29
2. กาลาเทีย 3:10 และ กาลาเทีย 3:29
3. ความรอด
4. อวยพรประชาชาติของโลก
5. 

1. มั่นใจเต็มที่	12. พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
2. ลงทุนในสิ่งของฝ่ายวิญญาณ	13. เคลื่อนย้ายเพื่อพระเจ้า
3. เชื่อมโยงต่อการทรงเรียก	14. ไม่หันหลังกลับ
4. เต็มใจที่จะยืนหยัดอยู่คนเดียว	15. ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าเปิดเผย
5. เป็นบุรุษแห่งนิมิต	16. ไม่มองที่ความสามารถของเขาเอง
6. รู้จักพระเจ้าอย่างสนิทสนม	17. แสวงหาพระเจ้า
7. เต็มไปด้วยความหวัง	18. มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
8. มีความเชื่อแรงกล้า	19. มีใจกว้าง
9. มีความชอบธรรม	20. เต็มใจที่จะอาศัยอยู่ในต่างแดน
10. มีความถ่อมใจ	21. สืบทอดแต่คนที่ถวายตัวเช่นเขา
11. มีสันติสุข	22. ถวายเกียรติแต่พระเจ้า



2. จากการวิเคราะห์ในข้อที่ 2 คุณจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาคุณภาพฝ้ายวิญญานต่างๆ ซึ่งคุณยัง  
บกพร่องอยู่

การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันของฉัน : \_\_\_\_\_

ชีวิตการอธิษฐานประจำวันของฉัน : \_\_\_\_\_

บ้านและครอบครัวของฉัน : \_\_\_\_\_

คริสตจักรของฉัน : \_\_\_\_\_

แผนการของฉันในอนาคต : \_\_\_\_\_

เข้ามีส่วนกับนิมิตแห่งการเก็บเกี่ยวของฉัน : \_\_\_\_\_

การเงินของฉัน : \_\_\_\_\_